

## THƯ MỤC

### TẠP CHÍ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 3+4 NĂM 2019

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 3+4 năm 2019.

**1. Tổng quan Thị trường tài chính Việt Nam năm 2018 và triển vọng năm 2019/ Hà Huy Tuấn// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 3+4/2019 .- Tr. 28 – 33**

**Tóm tắt:** Năm 2018, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có dấu hiệu chững lại. Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động mạnh, kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục đạt được những thành quả khả quan, thị trường tài chính đạt được những kết quả tương đối tốt. Tuy vậy, vẫn còn những thách thức, đó là sự mất cân đối nhất định giữa thị trường vốn và thị trường tiền tệ trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế; hệ thống ngân hàng thương mại cần được tiếp tục cải thiện; hoạt động tín dụng đen diễn biến rất phức tạp; sự phát triển của công nghệ tài chính trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra nhiều thách thức cho hệ thống tài chính tại Việt Nam. Bài viết làm rõ những kết quả đạt được của thị trường tài chính Việt Nam cũng như các thách thức gặp phải đồng thời phân tích về triển vọng thị trường tài chính Việt Nam năm 2019.

**Từ khóa:** Thị trường tài chính; Kinh tế; Việt Nam

**2. Đề xuất khung chính sách quản lý kiều hối tại Việt Nam/ Trần Huy Tùng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 3+4/2019 .- Tr. 34 – 37**

**Tóm tắt:** Quy mô dòng kiều hối trên toàn thế giới đã tăng lên hơn 378 lần trong giai đoạn 1970 - 2017, cán mốc hơn 6 triệu tỷ USD vào năm 2017 (Worldbank, 2017). Tại Việt Nam, theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB), giá trị kiều hối năm 2017 đạt gần 14 tỷ USD. Con số này chiếm 6% GDP năm 2017 của Việt Nam, gấp 6 lần quy mô của gói giảm nghèo của Việt Nam do Thủ tướng ký duyệt cho giai đoạn 2016-2020, gấp 1,5 lần số tiền vốn ngân sách chi cho xây dựng nông thôn mới trong 5 năm tới và cao hơn tổng quy mô ngân sách chi cho giáo dục trong năm 2017. So sánh với các nguồn vốn ODA và FDI vào Việt Nam, quy mô kiều hối vào Việt Nam đã vượt xa ODA khoảng gần 7 lần và bằng 40% dòng vốn FDI vào Việt Nam năm 2017. Với tầm quan trọng đó, việc xây dựng chính sách quản lý kiều hối, đặc biệt hướng kiều hối vào phát triển kinh tế là rất cần thiết. Nghiên cứu tập trung phân tích khung mục tiêu chính sách và giải pháp về kiều hối nhằm phát triển kinh tế Việt Nam ở cả hai cấp độ: hộ gia đình và nền kinh tế. Từ đó, mong muốn gợi ý cho các cơ quan quản lý của Việt Nam ban hành ra các chính sách quản lý kiều hối phù hợp trong tương lai.

**Từ khóa:** Kiều hối; Chính sách; Phát triển kinh tế; Việt Nam

**3. Hiệu quả chính sách tiền tệ giai đoạn 2008 -2018 và những bài học kinh nghiệm/** Nguyễn Đức Lệnh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 3+4/2019 .- Tr. 38 – 41

**Tóm tắt:** 10 năm, giai đoạn 2008-2018 nền kinh tế đất nước đạt được những kết quả quan trọng và đặc biệt ấn tượng, nhất là khi nhìn lại những diễn biến và những khó khăn do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu vào năm 2008. Những khó khăn kinh tế vĩ mô, khó khăn từ các thị trường và đặc biệt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp - không chỉ đòi hỏi chú trọng về quản lý, quản trị nền kinh tế, về ban hành và điều chỉnh các chính sách, nhất là chính sách tiền tệ (CSTT) của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), mà còn là thước đo, là định lượng đánh giá hiệu quả của CSTT trong giai đoạn vừa qua.

**Từ khóa:** Chính sách tiền tệ; Khó khăn; Kinh tế

**4. Cho vay ngang hàng:Nền tảng công nghệ tài chính mới và những gợi ý để vận hành tại Việt Nam/** Đặng Văn Dân// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 3+4/2019 .- Tr. 42 – 47

**Tóm tắt:** Cho vay ngang hàng được đánh giá là xu hướng tất yếu, không thể phủ nhận lợi ích với những ưu điểm trong một phân khúc tín dụng thấp hơn ngân hàng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với sự tăng trưởng bùng nổ về số lượng nền tảng, sự sụp đổ, gian lận và các dấu hiệu rủi ro khác xuất hiện phổ biến, ảnh hưởng đến an toàn tài chính của người cho vay đã tác động rất xấu tới phát triển nền tảng. Bài viết phân tích những nét chính trong cách thức, vận hành, lợi ích hay những điểm hạn chế quan trọng của nền tảng cho vay ngang hàng, từ đó nêu ra giải pháp căn bản trong công tác vận hành nền tảng công nghệ tài chính mới này tại Việt Nam thời gian tới.

**Từ khóa:** Cho vay ngang hàng; Công nghệ tài chính; Việt Nam

**5. Một số vấn đề trong cung ứng và phát triển sản phẩm ví điện tử ngân hàng/** Nguyễn Anh Tuấn// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 3+4/2019 .- Tr. 48 – 51

**Tóm tắt:** Ví điện tử không chỉ là một ứng dụng thanh toán di động đơn thuần. Nếu hiểu như vậy, ví điện tử sẽ không thể đọ sức với ứng dụng di động của các ngân hàng - nơi khách hàng được cung cấp thêm rất nhiều tính năng như quản lý tài khoản, quản lý thẻ, đăng ký vay vốn, ... Ví điện tử có khả năng thu hút cả những khách hàng chưa có tài khoản ở ngân hàng đồng thời cho phép những người đã có tài khoản ngân hàng giảm bớt rủi ro khi thanh toán trực tuyến. Bài viết điểm lại tình hình phát triển ví điện tử trên thế giới, xu hướng hợp tác của ngân hàng với Fintech để phát triển ví điện tử, nêu những gợi ý cần nhắc cho các ngân hàng trong việc tham gia thị trường ví điện tử.

**Từ khóa:** Ví điện tử; Thanh toán; Kỹ thuật; Ngân hàng

**6. Dòng chảy và những câu chuyện về luật kinh doanh năm 2018: Bức tranh sáng tối/ Vũ Tiến Lộc// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 3+4/2019 .- Tr. 52 – 56**

**Tóm tắt:** Các phương án cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh đã được chuyển hoá thành gần 30 nghị định trong nhiều lĩnh vực. Các bộ, ngành cũng đẩy mạnh ban hành các thông tư bãi bỏ và cắt giảm công tác kiểm tra chuyên ngành. Cải cách thủ tục hành chính cũng được đẩy mạnh khi nhiều văn bản giám về thành phần hồ sơ, thời gian làm thủ tục hoặc đẩy mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Mặc dù vậy, bức tranh này không phải chỉ toàn các mảng sáng. Trong từng ngành, từng lĩnh vực vẫn có trường hợp các quan điểm, định hướng thể hiện trong tờ trình thì theo hướng tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh, nhưng quy định cụ thể được đề xuất thì dường như ngược lại. Bài viết đưa ra góc nhìn tổng quát về những mặt tích cực, đồng thời nêu nên những thách thức đang tồn tại, mong rằng qua đó gợi mở góp phần hoàn thiện hơn công tác xây dựng thể chế kinh tế thời gian tới.

**Từ khóa:** Hệ thống kinh tế; Luật kinh doanh; Điều kiện kinh doanh và đầu tư

**7. Minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán tiếp cận từ góc nhìn báo chí - khoảng trống pháp lý và một số vấn đề đặt ra/ La Hường// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 3+4/2019 .- Tr. 57 – 61**

**Tóm tắt:** TTCK được coi là thị trường của niềm tin và rất nhạy cảm với thông tin nói chung và các thông tin trên báo chí nói riêng. Vì thế, có thể nói thông tin là quan trọng, là yếu tố quyết định sự phát triển của bất kỳ TTCK nào. TTCK lấy sự minh bạch làm nền tảng cho hoạt động. Do đó, thông tin về TTCK luôn cần đảm bảo tính minh bạch. Điều này tác động trực tiếp đến diễn biến giao dịch, sự thành bại của các nhà đầu tư (NĐT), sự phát triển hay đổ vỡ của TTCK và nhìn rộng hơn là của cả hệ thống tài chính và nền kinh tế. Bài viết cung cấp cái nhìn về tính minh bạch, rõ ràng của thông tin TTCK trên báo chí ở Việt Nam giai đoạn hiện nay, từ đó đưa ra những gợi ý cho các cơ quan có sự phối hợp với nhau cũng như xây dựng kế hoạch thông tin truyền thông về TTCK nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thông tin về TTCK.

**Từ khóa:** Minh bạch thông tin; Thị trường chứng khoán; Báo chí

**8. Thị trường ngoại hối năm 2018 và triển vọng năm 2019/ Trang Lan// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 3+4/2019 .- Tr. 62 – 66**

**Tóm tắt:** Diễn biến của thị trường ngoại hối trong năm 2019 dự kiến sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng mạnh bởi các diễn biến kinh tế - chính trị quan trọng chưa có hồi kết của năm 2018, đó là: quan hệ thương mại Mỹ - Trung và số phận của hiệp ước Brexit... Bên cạnh đó, diễn biến của các đồng tiền mạnh trên thị trường cũng chịu tác động mạnh từ sự chuyển động kinh tế của mỗi nước.

**Từ khóa:** Thị trường ngoại hối; Thị trường tiền tệ

**9. Ứng dụng Blockchain trong ngành bảo hiểm: Kinh nghiệm thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam/** Trần Nguyễn Minh Hải, Chu Thị Hồng Ánh, Trần Oanh Ngọc Yên// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 3+4/2019 .- Tr. 67 – 72

**Tóm tắt:** Tại Việt Nam, thị trường bảo hiểm đang phát triển, hứa hẹn nhiều tiềm năng. Doanh thu phí bảo hiểm đã đạt hơn 100 nghìn tỷ VND/năm với tốc độ phát triển ấn tượng hơn 22%/năm. Tuy nhiên, ngành bảo hiểm vẫn đang phải đối mặt với các vấn đề như bảo mật thông tin, chi phí và các gian lận. Trong bối cảnh công nghiệp 4.0, hệ thống chuỗi khối (Blockchain) với các ưu điểm của nền tảng công nghệ này đang dần được ứng dụng và được xem là có thể giải quyết một số vấn đề của ngành bảo hiểm hiện nay. Nhưng việc ứng dụng Blockchain trong ngành bảo hiểm vẫn ở quá trình thực nghiệm, có nghĩa là kết quả vẫn còn chưa được khám phá một cách đầy đủ. Bài viết xem xét các vấn đề mà ngành bảo hiểm đang gặp phải, đồng thời phân tích lợi ích của việc ứng dụng Blockchain trong ngành từ kinh nghiệm thế giới và đề xuất khuyến nghị cho Việt Nam.

**Từ khóa:** Blockchain; Hệ thống chuỗi khối; Bảo hiểm;

**Trung tâm Thông tin Thư viện**